

ครูครึ่งล้านอ่วมติดหนี้ออมสิน 5 แสนล. ศธ.ปรับวงเงินกองทุนเกษียณแม่พิมพ์

นำเสนอเมื่อ : 15 ก.ค. 2558

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู เมื่อเร็วๆ นี้ รัฐบาลผลการดำเนินงานกองทุนซึ่งขณะนี้เงินหมุนเวียน 1,549 ล้านบาท มีลูกหนี้ 8,479 ราย เป็นเงิน 999 ล้านบาท เป็นลูกหนี้ที่ค้างชำระ 1,859 ราย เป็นเงิน 24 ล้านบาท ลูกหนี้ที่เรียกคืนเงินกู้ และดำเนินคดี 86 ราย เป็นเงิน 8 ล้านบาท สำหรับปีงบประมาณ 2558 กรมบัญชีกลางอนุมัติวงเงินกู้ยืม 500 ล้านบาท มีครูได้รับอนุมัติใหญ่ครั้งแรก 1,642 ราย วงเงิน 323 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.5 ต่อปี และที่ประชุมได้อนุมัติวงเงินส่วนที่เหลืออีก 176 ล้านบาท แต่ขอให้ออกการปรับหลักเกณฑ์วงเงินกู้ใหม่ให้แล้วเสร็จก่อน

"ที่ประชุมยังหารือถึงการกำหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ.2558 ซึ่งประกาศใช้แทนระเบียบฉบับเดิมที่ใช้อยู่มาตั้งแต่ปี 2540 มีการหารือถึงการเพิ่มวงเงินกู้ เดิมกู้ได้ไม่เกิน 2 แสนบาท แต่หากจำเป็นอาจไม่เกินคนละ 3 แสนบาท แต่จะต้องกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนขึ้น คือต้องกู้ยืมเพื่อนำไปชำระหนี้ที่เกิดจากสถาบันทางการเงินเท่านั้น ไม่ใช่จากหนี้นอกระบบ โดยขอให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) นำความเห็นจากที่ประชุมไปจัดทำหลักเกณฑ์ และวิธีการ" พ.ร.อ.ณรงค์กล่าว

พ.ร.อ.ณรงค์กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบงบรายจ่ายของกองทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 559 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร งบลงทุน และงบดำเนินงานของกองทุน ขณะเดียวกันที่ประชุมเห็นชอบในหลักการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการแทนคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ 3 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนส่วนราชการและเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาอนุมัติใหญ่กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ, คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู จัดทำนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารเงินทุนหมุนเวียน และคณะอนุกรรมการกำกับ ติดตามลูกหนี้ค้างชำระ กำกับติดตามหนี้ค้างชำระ ช่วยเหลือปรับโครงสร้างหนี้ โดยให้ ก.ค.ศ. เสนอรายชื่อให้รัฐมนตรีว่าการ ศธ. พิจารณาครั้งต่อไป

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีออกมาตราการช่วยเหลือข้าราชการครูที่เป็นลูกค้ำของธนาคาร โดยแบ่งมาตรการช่วยเหลือเป็น 4 กลุ่ม ว่า ปัจจุบันข้าราชการครูมีภาระหนี้สินกับธนาคารออมสิน 5 แสนราย คิดเป็น มูลหนี้ 5 แสนล้านบาท เป็นกลุ่มที่ประสบปัญหาขั้นวิกฤตอยู่ระหว่างถูกฟ้องร้อง และดำเนินคดีกว่า 1 พันราย เป็นเงิน 1 พันล้านบาท และอยู่ในกลุ่มใกล้วิกฤต คือมีหนี้ค้างชำระเกินกว่า 12 งวดติดต่อกัน 3-4 หมื่นราย คาดว่าผู้มีปัญหาจะเข้าร่วมโครงการประมาณ 10% ของจำนวนทั้งหมด 5 แสนราย